

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ปรับแก้ไขเวลาการทำแบบรายงานประวัติการศึกษาในการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 เรื่อง กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเวลาการทำแบบ
รายงานประวัติการศึกษา จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง
กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมฯ ทุกคนทำแบบประเมิน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบรายงานประวัติการศึกษา จำกัดเวลาในการทำ 60 นาที
2. แบบการเขียนเรียงความ จำกัดเวลาในการทำ 60 นาที

ผ่านเว็บไซต์ <https://stscholar.nstda.or.th/acm2024/> เพื่อประกอบเอกสารเสนอคณะกรรมการในวันสอบ
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยการทำแบบประเมินนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเหมาะสมฯ
หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ไม่ทำแบบประเมินภายในวัน และช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ (หากมีข้อสงสัยในการเข้าทำแบบประเมิน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089 629 9563)

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ